

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๓.๒/ว ๒๐



คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด  
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
สำนักงาน ก.พ.ร. ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน หัวหน้ากลุ่มจังหวัดทุกกลุ่มจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.)  
ด้านแผนและด้านงบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้  
ฝ่ายเลขานุการร่วมไปพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งคำขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและ  
กลุ่มจังหวัดที่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะต้อง  
เสนอต่อ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อมิให้การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเกิดความล่าช้า และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีที่รัฐบาลจะกำหนดขึ้น

สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ อ.ก.น.จ. ขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามมติ อ.ก.น.จ. ด้านแผน  
และด้านงบประมาณดังกล่าวข้างต้น จึงได้เรียนเชิญที่มบูรณาการกลาง (ประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการ  
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน ก.พ.ร.) ประชุมหารือ  
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ และมีความเห็นร่วมกันว่า ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง  
โครงการ และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่มีผลกระทบต่อแผนฯ ได้จัดส่งรายละเอียดคำขอพร้อมเอกสาร  
ที่เกี่ยวข้อง ไปยังที่มบูรณาการกลาง ภายในวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ (หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่า  
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่มีความประสงค์จะส่งคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย)  
เพื่อเสนอ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณพิจารณา ซึ่งคาดว่าจะจัดประชุมได้ภายในวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน  
๒๕๕๙ ทั้งนี้ เพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน และหรือเบิกจ่ายงบประมาณได้  
สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมติ  
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่กำหนดให้เร่งรัดเบิกจ่ายรายจ่ายประจำปีในไตรมาสที่ ๑ ตามเป้าหมาย  
การเบิกจ่ายงบประมาณที่สำนักงานงบประมาณกำหนด และรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้ก่อนนี้ผูกพัน  
และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๑ รวมถึงรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป ต้องก่อนนี้  
ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนครเขตต์ สุทธิปราณี)

รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร.

กองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคฯ

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๙๐๓ ๘๙๒๑ ๙๙๘๔

โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๑๒